



ประกาศคณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

สภาการแพทย์แผนไทย

ฉบับที่ 10 / 2564

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นตอนที่ 3
ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบชั้นตอนที่ 3 แล้ว และมีสิทธิเข้าสอบชั้นตอนที่ 3
ในการสอบครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 รหัสการสอบ 2564-1

ตามที่คณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จัดให้มีการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 รหัสการสอบ 2564-1 ชั้นตอนที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ตึกอตุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบชั้นตอนที่ 3 โดยให้ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ภายในเวลาทำการของธนาคาร) นั้น

บัดนี้พ้นกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบชั้นตอนที่ 3 แล้ว คณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบชั้นตอนที่ 3 แล้ว และมีสิทธิเข้าสอบชั้นตอนที่ 3 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

คณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้กำหนดให้มีการสอบชั้นตอนที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ตึกอตุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบตามประกาศแนบท้าย รายงานตัวเพื่อเข้าสอบที่ โถงชั้น 3 ตึกอตุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระหว่างเวลา 07:00 – 08:10 น. หากไม่มาตามกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบรับประทานอาหารเช้าและทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้ารายงานตัว ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง สมาร์ทวอตช์ (นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์) อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องช่วยคิดคำนวณ กระดาษที่สามารถจดข้อความได้ทุกประเภทเข้าห้องสอบ ให้วางไว้ในที่กำหนดนอกห้องสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย คณะกรรมการฯ จะจัดเตรียมปากกาให้กับผู้เข้าสอบทุกคน

อนึ่งแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มคลี่คลายแล้วก็ตาม คณะกรรมการฯ ยังคงต้องกำหนดให้ผู้เข้าสอบ เข้มงวดกับการรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และเนื่องจากการสอบชั้นตอนที่ 3 จะเป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ ทักษะ และหัตถการในการทำเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บางสถานี่ผู้เข้าสอบมีความจำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้ป่วยสมมติ จึงขอให้ผู้เข้าสอบสวม face shield อีกชั้นหนึ่งด้วยตลอดเวลาที่เข้าสอบทุกสถานี่

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายทวี เลหาพันธ์)

ประธานอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์